
๑ 

(ส ำเนำ) 
รำยงำนกำรประชุมสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลนำกลำง 

สมัยสำมัญ  สมัยท่ี ๓/ ๒๕๖๐  ครั้งที่ ๓       
วันอังคำรที ่ ๒๙  เดือน  สิงหำคม  พ.ศ. ๒๕๖๐ 

ณ ห้องประชุมสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลนำกลำง (ชั้น ๓)  
 

 

ผู้มำประชุม 
๑. นายพรศักดิ์    ละโลงสูงเนิน  ประธานสภา อบต.นากลาง 

 ๒. นายช่วง    บุตรดี   รองประธานสภา อบต.นากลาง 
๓. นางเฉลิมจิตต์   ฮันสูงเนิน  สมาชิกสภา อบต.นากลาง หมู่ที่ ๑ 

 ๔. นางฐิติภัค    กะการดี   สมาชิกสภา อบต.นากลาง หมู่ที่ ๑ 
 ๕. นายวชิระ    เขียววิจิตร  สมาชิกสภา อบต.นากลาง หมู่ที่ ๒ 

๖. นายปิยวัฒน์    เสงี่ยมโคกกรวด  สมาชิกสภา อบต.นากลาง หมู่ที่ ๓ 
๗. นายยันต์    วินิจนัยภาค  สมาชิกสภา อบต.นากลาง หมู่ที่ ๔ 
๘. นายกิตติชัย  สุวรรณ์   สมาชิกสภา อบต.นากลาง หมู่ที่ ๕ 
๙. นายถนอมศักดิ์   แดบสูงเนิน  สมาชิกสภา อบต.นากลาง หมู่ที่ ๕ 
๑๐. นายวิภ ู   บัลลังค์   สมาชิกสภา อบต.นากลาง หมู่ที่ ๗ 
๑๑. นางสาวบันหยัด   ช่วงสูงเนิน  สมาชิกสภา อบต.นากลาง หมู่ที่ ๗ 
๑๒. นายคล้าย    ต้วมสูงเนิน  สมาชิกสภา อบต.นากลาง หมู่ที่ ๘ 
๑๓. นายอดิศร  ฮะสูงเนิน  สมาชิกสภา อบต.นากลาง หมู่ที่ ๘ 
๑๔. นางสมควร   บังสูงเนิน  สมาชิกสภา อบต.นากลาง หมู่ที่ ๙ 
๑๕. นายสามิตร์   ศิริฤกษ์   เลขานุการสภา อบต.นากลาง 
 

ผู้ไม่มำประชุม (ลำ) 
๑. นายสุริยา    ด้วงสูงเนิน  สมาชิกสภา อบต.นากลาง หมู่ที่ ๓ 
๒. นายวิวัฒน ์   ภูมิสูงเนิน  สมาชิกสภา อบต.นากลาง หมู่ที่ ๔ 
๓. นายสมศักดิ์    พันเสนา   สมาชิกสภา อบต.นากลาง หมู่ที่ ๖ 

  

ผู้เข้ำร่วมประชุม 
๑. นายถิ่น    เติบสูงเนิน  นายก อบต.นากลาง 
๒. นายระโหงษ์  โกะสูงเนิน  รองนายก อบต.นากลาง 
๓. นายสมภาร    โดดสูงเนิน  เลขานุการนายก อบต. 

 ๔. นายมงคล  หกกระโทก  รองปลัด อบต.นากลาง 
  
 
 
 
 
 
 



๒ 

เริ่มประชุมเวลำ  ๑๓.๓๐ น. 
เมื่อที่ประชุมพร้อมแล้ว  (ครบองค์ประชุม) ประธานสภา อบต.นากลาง ได้กล่าวเปิดการประชุม

ตามระเบียบวาระดังนี้ 
 

ระเบียบวำระท่ี  ๑   เรื่องท่ีประธำนจะแจ้งต่อที่ประชุม 
นายพรศักดิ์  ละโลงสูงเนิน ๑.๑ เรื่อง สมาชิก ฯ ลา และไม่ได้มาประชุม ดังนี้ 
(ประธานสภา อบต.นากลาง)  ๑) นายสุริยา  ด้วงสูงเนิน  สมาชิกสภา อบต. หมู่  ๓      

ลากิจ (มีธุระจ าเป็น) 
  ๒) นายสมศักดิ์  พันเสนา  สมาชิกสภา อบต. หมู่  ๖      

ลาป่วย 
  ๓) รองดาราพร  เติบสูงเนิน  ติดราชการไปประชุม ฯ 
  ๔) นายวิวัฒน์  ภูมิสูงเนิน  สมาชิกสภา อบต. หมู่  ๔      

ลากิจ 
ที่ประชุมสภา ฯ - รบัทราบ 
นายพรศักดิ์  ละโลงสูงเนิน ๑.๒ เรื่องจากผู้เข้าร่วมประชุม เชิญ รองปลัด อบต.นากลาง 
(ประธานสภา อบต.นากลาง) 
นายมงคล  หกกระโทก - กระผมขอชี้แจงกรณีการจัดซื้อเครื่องสูบน้ าเพ่ือน ามาใช้ในการ 
(รองปลัด อบต.นากลาง) แก้ไขปัญหาภัยแล้งและน้ าท่วม กล่าวคือ กระผมเห็นว่าเครื่องสูบ

น้ าขนาดเล็กจะดีกว่าขนาดใหญ่  เพราะเคลื่อนย้ายได้ง่ายกว่าและ
การประกอบเครื่องพร้อมใช้งานจะมีอุปกรณ์เยอะพร้อมทั้งหัว
กะโหลก หากเป็นพ้ืนที่สูบน้ าเครื่องอาจจะจมดิน ท าให้คุณสมบัติ
เครื่องเล็กจะดีกว่าเครื่องใหญ่ในการน าไปใช้งานจริง 

ที่ประชุมสภา ฯ - รับทราบ 
 

ระเบียบวำระท่ี  ๒ เรื่องรับรองรำยงำนกำรประชุม 
นายพรศักดิ์  ละโลงสูงเนิน ๒.๑ ในการประชุมครั้งที่แล้วเป็นการประชุมสภา สมัยสามัญ 
(ประธานสภา อบต.นากลาง)     สมัยที่ ๓/ ๒๕๖๐  ครั้งที่ ๒  เมื่อวันพุธที่  ๒๓  สิงหาคม  ๒๕๖๐  

(รายละเอียดปรากฏตามส าเนา) ที่ได้แจกจ่ายสมาชิกสภา อบต. 
ทุกท่านแล้ว  เมื่อสมาชิกสภา ฯ ได้อ่านมาก่อนหน้านี้แล้ว มีท่านใด
จะเสนอแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือไม่ หากไม่มีขอมติ ฯ   

มติสภาฯ  - รับรองมติเสียงเป็นเอกฉันท ์
 

ระเบียบวำระท่ี ๓   เรื่องกระทู้ถำม 
นายพรศักดิ์  ละโลงสูงเนิน - ไม่มี – 
(ประธานสภา อบต.นากลาง) 
 

ระเบียบวำระท่ี ๔   เรื่องท่ีคณะกรรมกำรที่สภำท้องถิ่นตั้งขึ้นพิจำรณำเสร็จ 
       แล้ว 
นายพรศักดิ์  ละโลงสูงเนิน - ไม่มี – 
(ประธานสภา อบต.นากลาง) 
 
 
 
 



๓ 

ระเบียบวำระท่ี ๕   เรื่องท่ีเสนอใหม่ (พิจำรณำด ำเนินกำร) 
นายพรศักดิ์  ละโลงสูงเนิน ๕.๑ ญัตติเรื่อง ขอความเห็นชอบร่างข้อบัญญัติงบประมาณ 
(ประธานสภา อบต.นากลาง) รายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ในวาระที่ ๓ (ข้ันลงมติ) 

จะให้ตราเป็นข้อบัญญัติหรือไม่ 
   ตามที่ ประธานสภา อบต.นากลาง ได้หารือต่อที่ประชุม

สภา ฯ แล้วที่ประชุมเห็นว่าไม่ควรมีการอภิปรายใด ๆ อีก ฉะนั้น 
กระผมในนามประธานสภา ฯ ขอมติที่ประชุมสภา อบต.นากลาง 
เห็นว่าจะให้ความเห็นชอบร่างข้อบัญญัติ ฯ เรื่องงบประมาณ
รายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ จะให้ตราเป็นข้อบัญญัติ
หรือไม ่

   ท่านสมาชิกสภา ฯ ท่านใดเห็นว่าควรให้ความเห็นชอบกับ
ร่ างข้ อบัญ ญั ติ งบประมาณ รายจ่ ายประจ าปี งบประมาณ          
พ.ศ. ๒๕๖๑  โปรดยกมือ 

มติสภา ฯ  - เห็นชอบเสียงเป็นเอกฉันท์ 
  - ไม่เห็นชอบ  ไม่มี 
  - งดออกเสียง  ไม่มี 
นายพรศักดิ์  ละโลงสูงเนิน - เมื่อสภา อบต.นากลาง ได้เห็นชอบในร่าง ฯ แล้ว  ต่อจากนี้ก็จะ 
(ประธานสภา อบต.นากลาง) ได้เสนอร่าง ฯ ดังกล่าวไปยังท่านนายอ าเภอสูงเนินเพ่ืออนุมัติ   

และนายก อบต.นากลาง ได้ลงนามประกาศใช้เป็นข้อบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ต่อไป 

 

ระเบียบวำระท่ี ๖   เรื่องอ่ืน ๆ 
นายพรศักดิ์  ละโลงสูงเนิน ๖.๑ มีท่านสมาชิก ฯ ท่านใดจะเสนอเรื่องอ่ืนใดเชิญครับ 
(ประธานสภา อบต.นากลาง) 
นายถิ่น  เติบสูงเนิน - กรณีราษฎรร้องทุกข์มา หมู่ ๕, หมู่ ๙  กรณีน้ าไหลลาดถนน  
(นายก อบต.นากลาง)    ท่อระบายน้ าอุดตัน กระผมจะด าเนินการโดยประสานนักโทษชั้นดี 

ด าเนินการกับเรือนจ าสีคิ้ว  แต่อาจจะประสานเรือนจ าว่าจะใช้งบ
เท่าไหร่ก่อนด าเนินการผมจะติดตามเอง 

นายพรศักดิ์  ละโลงสูงเนิน - ตามท่ีท่อระบายน้ าอุดตันหลายจุด  โดยเฉพาะ หมู่ ๕  ซอยอดีต 
(ประธานสภา อบต.นากลาง) ผู้ใหญ่พุฒิพงศ์  และซอยกลางบ้าน  และบริเวณตลาดชุมชน หมู่ ๙ 

มีท่ออุดตันหลายจุดก็ฝากทาง อบต. ด าเนินการให้ด้วย  แต่ทราบ
ว่า นายกจะประสานด าเนินการก็ขอขอบคุณล่วงหน้า และอยากให้
มีรถตักดินด้วย 

นายวชิระ  เขียววิจิตร - หมู่ ๕, หมู่ ๙  มีปัญหาท่อน้ าตัน เห็นว่า แต่ก่อนผมเคยเป็นฝ่าย 
(สมาชิกสภา อบต. หมู่ ๒) บริหาร บริเวณบ้านรองช่วง  บุตรดี ท่อน้ าตัน  กระผมลงไป

ด าเนินการเลย  เลยต้องฝากฝ่ายบริหารท างานอย่างต่อเนื่องด้วย
และฝนตกน้ าท่วมจะท าอย่างไรต้องคิดด้วย 

นายพรศักดิ์  ละโลงสูงเนิน - หากจะมาขุดลอกดินออกจากร่องระบายน้ า  ผู้รับท างานเขาจะมี 
(ประธานสภา อบต.นากลาง) หัวจรวดเป็นอุปกรณ์ในการลงไปตักดินที่อุดตันขึ้นมาด้วย 
นายระโหงษ์  โกะสูงเนิน - นายกจะประสานก็ให้เขาส ารวจงานและตีประเมินราคาค่าใช้จ่าย 
(รองนายก อบต.นากลาง) ว่าใช้เงินอะไร เท่าไหร่ มาก่อน 



๔ 

นายช่วง  บุตรดี  - ควรเป็นฝาแบบตะแกรงเหล็กจะยกออกง่ายและท าความสะอาด 
(รองประธานสภา อบต.นากลาง) ง่ายกว่าปูน 
นายอดิศร  ฮะสูงเนิน - หากนักโทษชั้นดีมาลอกร่องระบายน้ าจริง  กระผม หมู่ ๘ ขอให้ 
(สมาชิกสภา อบต. หมู่ ๘) ลอกหน้าบ้านนายวิโรจน์  ฮะสูงเนิน ขอด าเนินการ ๑ วันด้วย 
นายพรศักดิ์  ละโลงสูงเนิน - โครงการเท คสล. ซอยนายประไพ หมู่ ๕ น่าจะท าให้ตลอดสาย 
(ประธานสภา อบต.นากลาง) 
นางสมควร  บังสูงเนิน - งานขยายเขตไฟฟ้าและติดตั้งโคมไฟฟ้าแสงสว่างสาธารณะ 
(สมาชิกสภา อบต. หมู่ ๙)       ยังล่าช้าฝากฝ่ายบริหารเร่งด าเนินการด้วย 
นางเฉลิมจิตต์  ฮันสูงเนิน - ขยายเสาไฟฟ้า หมู่ ๑  บริเวณ อบต.เก่า ควรท าได้เลย นายก 
(สมาชิกสภา อบต. หมู่ ๑)       บอกว่าจะท าเองเป็นอ านาจนายก 
  - ส านักงาน อบต.เก่า ขอเสนอให้ปรับปรุงใช้ประโยชน์ ไม่ใช่ปล่อย

ให้ทรุดโทรม 
  - บริเวณสระเป่ง ควรด าเนินการสร้างสวนสุขภาพและโครงการ

ปรับภูมิทัศน์จะดีกว่าปล่อยให้รกร้าง 
นายวิภู  บัลลังค์  - ถนนหินคลุก หมู่ ๗  ผู้รับจ้างยังไม่ได้มีการเกรด ปรับและบดอัด 
(สมาชิกสภา อบต. หมู่ ๗)       ทับแน่นเลย  ฝาก ผอ.กองช่างตรวจสอบด้วย  และอยากให้ท า   

เร็ว ๆ เพราะประชาชนสัญจรล าบากมาก ๆ 
นายยันต์  วินิจนัยภาค - งานก่อสร้างถนนหินคลุกต้องลงหินให้ครบตามแบบ อบต.   
(สมาชิกสภา อบต. หมู่ ๔)           นากลาง ก าหนดด้วย 
  - งานก่อสร้างถนน กว้าง ๓ เมตร ยาว ๗๐ เมตร ควรมีรางน้ า

พร้อมวางท่อระบายน้ าด้วย 
นายถิ่น  เติบสูงเนิน - งบไฟฟ้า อบต.นากลาง ตั้งงบเป็นเงินอุดหนุนการไฟฟ้า 
(นายก อบต.นากลาง)  ๕๕๐,๐๐๐.-บาท  จะช่วยเร่งรัดการไฟฟ้าต่อไป  ปัจจุบันรอการ

ประมาณราคาจากการไฟฟ้าอยู่  หากการไฟฟ้าส่งประมาณการ
ค่าใช้จ่ายมาจะเร่งรัดเบิกจ่ายเงินต่อไป 

นายสามิตร์  ศิริฤกษ ์ - โครงการหรือสภาพปัญหาในหมู่บ้านต าบลนากลาง ขอฝากให้ 
(ปลัด อบต.นากลาง) ท่านไปดูไปตรวจสอบโครงการก่อสร้างต่าง ๆ ด้วย  ไปตรวจสอบ

ช่างผู้รับจ้างก าลังด าเนินการจะดีมาก  และช่วงนี้ฤดูฝนถนนเป็น
หลุม บ่อ ทางกองช่างเขาซื้อยางมะตอยส าเร็จรูปมาไว้บริการแล้ว 
ให้ท่านส ารวจถนนในหมู่บ้านท่านแล้ว  หากเป็นหลุมบ่อก็เอายาง
ไปซ่อมแซมในช่วงฤดูฝนเพ่ือแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนชาวบ้าน
และลดอุบัติเหตุชุมชนด้วย 

  - งานจ้างเอาถังประปา หมู่ ๓ ลง เพราะเกรงจะเป็นอันตรายกับ
เด็กนักเรียนและประชาชนคาดว่าจะเป็นสัปดาห์หน้า การปิดถนน
แจ้งผู้ ใหญ่บ้านและสมาชิกสภา อบต. ด้วย  ให้ผอ.กองช่าง 
ประสานผู้รับจ้างแล้วคงด าเนินการเร็ว ๆ นี้ 

  - งานจัดหาถังขยะก็ให้กองสาธารณสุขก าลังจัดซื้ออยู่ คาดว่าจะ  
เร็ว ๆ นี้คงมีมาให้บริการประชาชนก็ฝากผู้น าประชาสัมพันธ์ด้วย 

  - ยังค้างการติดตั้งกล้องวงจรปิด คาดว่าจะเป็นปีงบประมาณ 
๒๕๖๑ 



๕ 

  - กรณีเสาไฟฟ้าเอนจะล้มในทุ่งนา หมู่ ๓ ผมท าหนังสือแจ้งไฟฟ้า
ด าเนินการนานแล้ว ไม่ทราบว่าด าเนินการหรือยัง ฝาก ส.อบต.   
หมู่ ๓ ตามด้วย 

  - ภารกิจงานในการแก้ไขปัญหาประชาชนมากมาย และทุกคนต้อง
ช่วยกันในการพัฒนาต าบลนากลางของเราให้เจริญยิ่ง ๆ ขึ้นไป   
ขอฝากความพร้อมและความสามัคคีและพวกเราจะท างานให้
ประชาชนอย่างโปร่งใสและตรวจสอบได้ตามหลักธรรมาภิบาล
ต่อไป 

นายพรศักดิ์  ละโลงสูงเนิน - มีท่านใดจะเสนอเรื่องอ่ืนใดอีกหรือไม่  ถ้าไม่มี ขณะนี้หมด 
(ประธานสภา อบต.นากลาง) ระเบียบวาระแล้ว กระผมขอปิดสมัยประชุมสภา สมั ยสามัญ   

สมัยที่ ๓/ ๒๕๖๐ ครั้งที่ ๓  พบกันในสมัยหน้า 
 

  เลิกประชุม  เวลา  ๑๖.๓๐ น. 
 
 

     (ลงชื่อ)    ผู้จดบันทึกรายงานการประชุม 
  (นายสามิตร์   ศิริฤกษ์) 

  เลขานุการสภา อบต.นากลาง 
   ๒๙  สิงหาคม  ๒๕๖๐ 

 
คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลนากลาง  ได้ตรวจรายงานการประชุม
สภาองค์การบริหารส่วนต าบลนากลาง สมัยสามัญ สมัยที่ ๓/ ๒๕๖๐  ครั้งที่ ๓ วันที่ ๒๙ สิงหาคม 2๕๖๐ 
เรียบร้อยแล้วเห็นว่าถูกต้อง เมื่อวันที่..........เดือน..................................พ.ศ. 25๖๐  เวลา...........น. 
 
 
 

           (ลงชื่อ)          ประธานกรรมการตรวจรายงานการประชุม 
                                          (นายคล้าย  ต้วมสูงเนิน) 
 

 

(ลงชื่อ)    กรรมการตรวจรายงานการประชุม 

                                          (นายวชิระ  เขียววิจิตร) 
 
 

(ลงชื่อ)    กรรมการตรวจรายงานการประชุม 

                                          (นายยันต์  วินิจนัยภาค) 
 
 

สภาองค์การบริหารส่วนต าบลนากลางได้มีมติรับรองแล้วในการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลนากลาง  
สมัยสามัญ สมัยที่ ๓/ ๒๕๖๐  ครั้งที่ ๓ วันที่ ๒๙ สิงหาคม 2๕๖๐  แล้ว ในคราวประชุมสภาองค์การบริหาร
ส่วนต าบลนากลาง  สมัย.............................................เมื่อวันที่..........เดือน................................พ.ศ. 25๖๐ 
เวลา............น. ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลนากลาง   (ชั้น ๓) 
 

 
(ลงชื่อ)    ประธานสภา อบต.นากลาง 

                  (นายพรศักดิ์  ละโลงสูงเนิน) 


